



www.sahakomtrc.com

ข่าว สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพ แรงงานไทยเรยอน จำกัด

ปีที่ 35 ฉบับที่ 386

ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563

THAIRAYON LABOUR UNION SAVINGS CO-OPERATIVE LIMITED

36 หมู่ 2 ถนนอุรุษา-อ่างทอง ค. โทสะ อ. เมือง จ. อ่างทอง 14000 โทร./แฟกซ์ 0-3567-2127,129 /sahakomtrc@hotmail.com

นายกสสอป. และประธานสหกรณ์ฯ มอบเงิน
สงเคราะห์ 600,000 บาท แก่ภรรยาสมาชิกสสอป.

วันที่ 4 ตุลาคม 2563 นายศรีโพธิ์
วายุพักตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.)
นายกมลศักดิ์ พัฒนสิงห์ เลขานุการ และนายวิรัตน์
ชูจิตต์ กรรมการสมาคมฯ พร้อมกับนายลิขิต มีบำรุง
ประธานศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพ
แรงงานไทยเรยอน จำกัด ร่วมกันทำการมอบเงิน
สงเคราะห์ จำนวน 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน)
ให้แก่ นางศิริพร ศรีสุวรรณธนู (ภรรยา) และนางสาว
ศิริรณา ศรีสุวรรณธนู (บุตรสาว) ซึ่งเป็นผู้รับเงิน
สงเคราะห์ของนายพยุงคลี ศรีสุวรรณธนู สมาชิก
สมาคมฯ รอบ 4/2558 ซึ่งเสียชีวิต โดยทำพิธีมอบ
เงินสงเคราะห์ให้พิธีฌาปนกิจศพที่วัดท้ายย่าน
ต.ศาลาแดง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง



คณะกรรมการ สอ. สหภาพแรงงานอิตาซี เข้า
ศึกษาดูงานสหกรณ์ฯ

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 นายลิขิต มีบำรุง
ประธานกรรมการฯ นายวิรัตน์ ชูจิตต์ เทรย์ญญิก นาย
เสนห์ ชุ่มหลุ่ย หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ นายกฤษณชัย
สินธุประสิทธิ์ กรรมการ และนางเกษมศรี เมฆหมอก
ผู้จัดการ ให้การต้อนรับคณะกรรมการสหกรณ์
ออมทรัพย์สหภาพแรงงานอิตาซีแห่งประเทศไทย
จำกัด รวม 10 คน โดยการนำของนางสาวรัศมี
ทองจันทาด ประธานกรรมการฯ ณ ห้องประชุม
“ศรีโพธิ์ วายุพักตร์” สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์
สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด โดยขอศึกษาดูงาน
สหกรณ์ เรื่อง การประกอบธุรกิจของสหกรณ์ออม
ทรัพย์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการ
เสริมสร้างความรู้ประสบการณ์ให้แก่คณะกรรมการ
สหกรณ์ฯ รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการ
บริหารงานด้วย

คณะกรรมการอำนวยการอบรมสมาชิกใหม่ และ
ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2563

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการ
อำนวยการ ชุดที่ 38 ได้แก่ นายลิขิต มีบำรุง ประธาน
กรรมการฯ นายเฉลย ชมบุหรัน รองประธานฝ่ายการ

(อ่านต่อหน้า 3)

รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 38 (พ.ศ.2563)

นายลิขิต	มีบำรุง	ประธานกรรมการ
นายเฉลย	ชมบุหรั้น	รองประธานฝ่ายการเงิน
นายพีระภัทร	ลอยละลิว	รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายสุทัศน์	เอี่ยมแสง	เลขานุการ
นายวิรัตน์	ชูจิตต์	เหรียญก
นางสาวพรรษพร	แสงประพาพ	กรรมการ
นายพงษ์ทร	ทับแถม	กรรมการ
นายสมยศ	นันทาวัง	กรรมการ
นายอรรถพล	พูลทอง	กรรมการ
นายเสน่ห์	ชุ่มหฤทัย	กรรมการ
นายพงษ์ศักดิ์	คงมี	กรรมการ
นายณัฐภูมิ	สุวรรณวงศา	กรรมการ
นายกฤษณชัย	สินธุประสิทธิ์	กรรมการ
นายธนกฤต	วโรตนม์	กรรมการ
นายศุภกิตต์	ทิพย์สิงห์	กรรมการ

เจ้าหน้าที่สทกรณ้อมทรัพย์ฯ

นางเกษมศรี	เมฆหมอก	ผู้จัดการ
นางนาถ	มงคลหว่า	หัวหน้าฝ่ายทั่วไป
นางสาวนุชนารถ	แก้วน้ำเชื้อ	เจ้าหน้าที่บัญชี
นางสาวฐิติพร	ควรบำเรอ	เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวดวงกมล	แก้วสุกใส	เจ้าหน้าที่การเงิน

กองบรรณาธิการ

บรรณาธิการ : นายพีระภัทร ลอยละลิว

กองบรรณาธิการ ✨ นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง ✨ นายวิรัตน์ ชูจิตต์ ✨ นางสาวพรรษพร แสงประพาพ
 ✨ นายพงษ์ทร ทับแถม ✨ นายสมยศ นันทาวัง ✨ นายอรรถพล พูลทอง
 ✨ นายณัฐภูมิ สุวรรณวงศา ✨ นายกฤษณชัย สินธุประสิทธิ์ ✨ นายศุภกิตต์ ทิพย์สิงห์
 ✨ นายไชยพันธ์ ทรัพย์สุทธิ ✨ นายศรีโพธิ์ วายพิกตร

อาร์คเวิร์ค : นางสาวฐิติพร ควรบำเรอ

ติดต่อเรา

☎ : 035-672127,129 📱 : 095-5176507 เบอร์ภายใน : 3343 ผู้จัดการ (เกษมศรี) : 089-9006596

คณะกรรมการอำนวยการอบรมสมาชิกใหม่ และประชุมประจำเดือนตุลาคม 2563 (ต่อจากหน้า 1)
เงิน นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง เลขาธิการ นายวิรัตน์ ชูจิตต์ เหมฤทธิ และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผู้จัดการ ทำการอบรมสมาชิกใหม่ 1 คน ณ ห้องประชุม “ศรีโพธิ์ วายุพักตร์” สำนักงานสภรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด และทำการมอบเสื้อแจ๊คเก็ต ครบรอบ 35 ปีการก่อตั้งสภรณ์ออมทรัพย์ ให้แก่สมาชิกที่เข้าร่วมการอบรมด้วย

หลังจากการอบรมสมาชิก คณะกรรมการอำนวยการและผู้จัดการทำการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ชุดที่ 38 ครั้งที่ 8 ประจำเดือนตุลาคม 2563 โดยมีนายลิขิต มีบำรุง ประธานกรรมการฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

- ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ชุดที่ 38 ครั้งที่ 7 วันอังคารที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2563

- ติดตามจากคณะกรรมการดำเนินการ 3 เรื่อง ดังนี้

1. ติดตามโครงการที่อยู่อาศัยให้สมาชิกที่ต้องการมีบ้านอยู่

มติที่ประชุม ให้ชลอโครงการไว้ก่อน เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

2. การจัดทำ VCD ครบรอบ 37 ปีสหกรณ์
ผลการติดตาม อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำโดยคุณชัยยา ตีปไธสง

3. ติดตามจอบคอมพิวเตอร์เสีย 1 จอ นางเกษมศรี เมฆหมอก แจ้งว่า จอบคอมพิวเตอร์เสีย 1 จอ
ผลการติดตาม จะมีการดำเนินการติดตั้งให้สหกรณ์ฯ ต่อไป

4. การเปิดให้กู้ยืมเงินให้กับสมาชิก และการศึกษาแนวทางช่วยเหลือสมาชิก

ผลการติดตาม คณะกรรมการอำนวยการมีมติไม่อนุมัติเปิดกู้เงินโบนัสล่วงหน้า เนื่องจากสถานการณ์ของบริษัทฯ ไม่ปกติ

- ทบทวนการคัดเลือกสภรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจำปี 2563

มติที่ประชุม รอใบรับรองผ่านเกณฑ์การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ในระดับดีมาก จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมอบหมายผู้จัดการติดตามจากคุณจรณา สวัสดิ์จิตร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และจะพิจารณานำส่งเอกสารเข้าประกวดอีกครั้ง



กรรมการฯ และผู้จัดการร่วมการประชุมใหญ่และศึกษาดูงานกับชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง

วันที่ 16 - 17 ตุลาคม 2563 นายวิรัตน์ ชูจิตต์ เหมฤทธิ และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผู้จัดการ เดินทางไปทำการศึกษาดูงานและเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ดังนี้ คือ

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ทำการศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครุฑอุทัยธานี จำกัด และสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองยายดา จำกัด

- เข้าร่วมรับการอบรม เรื่อง “บทบาทหน้าที่คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ” บรรยายโดยนายพิชัย ปานแก้ว สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง

- เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ณ บ้านสวนริสอร์ท อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

วันที่ 17 ตุลาคม 2563 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ประจำเดือนกันยายน 2563 (ครั้งที่ 10/2563) และทัศนศึกษาจังหวัดอุทัยธานี ก่อนเดินทางกลับอ่างทอง

ประธานฯ - รองประธานฯ ร่วมสัมมนาและประชุมใหญ่เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.ภาคกลาง

วันที่ 17 - 18 ตุลาคม 2563 นายลิขิต มีบำรุง ประธานกรรมการฯ และนายเฉลย ชมบุหรัน รองประธานฝ่ายการเงิน เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง “การปฏิบัติตามกฎหมาย การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และเข้าร่วมการประชุมใหญ่วิสามัญ เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคกลาง ณ โรงแรมชั้นไรส์ ลากูน โฮเทลแอนด์กอล์ฟ ต.ท่าทองหลวง อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เข้าใจถึงแนวปฏิบัติและสาระสำคัญกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ ตลอดจนให้เป็นไปตามระเบียบ ชสอ. ในการสนับสนุนเงินเขตพื้นที่สหกรณ์ ทั้ง 8 เขตพื้นที่ ต้องจัดการประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อการเลือกตั้งคณะกรรมการ เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.ภาคกลาง

สหกรณ์ฯ มอบเงินทำบุญแก่สหภาพแรงงานฯ เนื่องในการทำบุญครบรอบ 42 ปี จำนวน 2,000 บาท

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 นายศรีโพธิ์ วายุกัตร์ ที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ นายลิขิต มีบำรุง ประธานกรรมการฯ นายวิรัตน์ ชูจิตต์ นายกฤษณชัย สิริประสิทธิ์ นางสาวพรรณพร แสงประพาฬ กรรมการฯ นางเกษมศรี เมฆหมอก ผู้จัดการ เข้าร่วม

พิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในครบรอบ 42 ปีการก่อตั้งสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย ณ ห้องประชุม “ศรีโพธิ์ วายุกัตร์” พร้อมกับมอบเงินทำบุญให้แก่สหภาพแรงงานฯ จำนวน 2,000 บาท

ประธานฯ และรองประธานฯ เข้าร่วมกิจกรรมวันออมแห่งชาติ กับ ชสอ. ที่เมืองทองธานี

วันที่ 31 ตุลาคม 2563 นายศรีโพธิ์ วายุกัตร์ นายกสมาคมฯ ปณิกสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) นายลิขิต มีบำรุง ประธานกรรมการฯ และนายพีระภัทร ลอยละลิว รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่งการกุศล “FSCT Saving run” เพื่อวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2563 (31 ตุลาคม 2563) ณ บริเวณลานทะเลสาบเมืองทองธานี - สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดนนทบุรี โดยมี พลตำรวจเอก นิพนธ์ วีระสุนทร ประธานกรรมการ บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวเปิดงาน และ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. กล่าวรายงานโดยมีสมาชิกสหกรณ์และประชาชนเข้าร่วมกว่า 800 คน

หลังจากนั้นได้เข้าร่วมการสัมมนาวันออมแห่งชาติ ณ รอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคาร IMPACT Challenger ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน วันออมแห่งชาติ ประจำปี 2563 พร้อมมอบโล่เกียรติคุณให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียน ที่มีการส่งเสริมการออมยอดเยี่ยมแห่งปี และมอบเงินสนับสนุนสมทบทุนมูลนิธิรามาริบัติฯ จำนวน 500,000 บาท จากนั้นเข้าสู่กิจกรรมสัมมนา รับฟังบรรยายในหัวข้อ “ใช้จ่ายอย่างรู้คุณค่า ทางรอดหลังวิกฤตโควิด-19” โดยนายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิกุล เจ้าของแบรนด์

ศิริวัฒน์แซนด์วิช อดีตนักธุรกิจพันล้านและพลิกฟื้นจากวิกฤติต้มยำกุ้ง และทอล์คโชว์ “คุณค่าของการออม ทางรอดหลังวิกฤติโควิด-19” โดย ดร.อภิชาติ คำดี นักพูดระดับชาติ ทายาทสภรณ์ โดยมีสมาชิกสภรณ์ เข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน

กิจกรรมวันออมแห่งชาติดังกล่าวร่วมกันจัดโดย สันนิบาตสภรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสภรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ชุมนุมสภรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จำกัด และบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด

เจ้าหน้าที่สภรณ์ฯ มอบของที่ระลึกให้แก่สมาชิกที่ทำการมงคลสมรส 2 คน

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 นางเกษมศรี เมฆหมอก ผู้จัดการ และนางสาวนุชนารถ แก้วน้ำเชื้อ เจ้าหน้าที่บัญชี ทำการมอบของที่ระลึกให้แก่ นายสุริยา จุลเมือง และนางสาวมยุรี บัวชุม สมาชิกแผนกวิศโคส ผลิต เนื่องจากการมงคลสมรสร่วมกันในวันที่ 25 ตุลาคม 2563 โดยทำการมอบให้ ณ ที่ทำการสภรณ์ออมทรัพย์ฯ (เหตุที่ไม่ได้มอบให้ในวันจัดงาน เนื่องจากสมาชิกไม่ได้นำการ์ดเชิญมามอบให้กับสภรณ์)

กรรมการและเจ้าหน้าที่ฯ เดินทางไปเยี่ยมใช้สมาชิกป่วย 3 ราย

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 นายลิขิต มีบำรุง ประธานกรรมการฯ และนางสาวฐิติพร ควรบำเรอ เจ้าหน้าที่ธุรการ เดินทางไปเยี่ยมใช้นายอำนาจศิลป์ ประเสริฐศรี สมาชิกแผนกบริหาร (อินทรูเมนท์) ณ โรงพยาบาลอ่างทอง เนื่องจากประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 นางเกษมศรี เมฆหมอก ผู้จัดการ มอบของเยี่ยมใช้แก่ นายวิรัช จันทลา สมาชิกแผนกวิศโคส ผลิต ณ ที่ทำการ

สภรณ์ออมทรัพย์ฯ เนื่องจากป่วยเป็นไข้

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 นายเสนห์ ชุ่มหทัย หัวหน้าสลิซเซอร์ นายสมยศ นันทาวัง และนายธนภุต วัฒนทรัพย์ กรรมการ เดินทางไปเยี่ยมใช้ นายประพันธ์ นิ้มปานฝ่าย สมาชิกแผนกสปีนนิ่ง ผลิต ณ โรงพยาบาลอ่างทอง เนื่องจากประสบอุบัติเหตุรถลุดโค้ง สะโพกหลุด

สภรณ์ฯ เป็นเจ้าภาพฟังพระสวดพระอภิธรรมศพ มารดา สามี สมาชิก 2 ราย

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 นายพีระภัทร ลอยละลือ รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง เลขานุการ นายวิรัตน์ ชูจิตต์ เจริญญิก นางสาวพรรัชพร แสงประพาฬ นายณัฐภูมิ สุวรรณวงศา กรรมการ และนางสาวนุชนารถ แก้วน้ำเชื้อ เจ้าหน้าที่บัญชี เดินทางไปร่วมเป็นเจ้าภาพฟังพระสวดพระอภิธรรมงานศพนายพยุงคลป์ ศรีสุวรรณธนู สมาชิกสมทบและเป็นสามีของนางศิริพร ศรีสุวรรณธนู สมาชิกแผนกสปีนนิ่ง ผลิต ณ วัดท้ายย่าน ต.ศาลาแดง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง พร้อมกับมอบเงินช่วยทำบุญงานศพ จำนวน 500 บาท

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 นายลิขิต มีบำรุง ประธานฯ นายเฉลย ชมบุหรั้น รองประธานฝ่ายการเงิน นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง เลขานุการ นายวิรัตน์ ชูจิตต์ เจริญญิก นายสมยศ นันทาวัง นายณัฐภูมิ สุวรรณวงศา นายศุภกิตต์ ทิพย์สิงห์ กรรมการ และนางสาวฐิติพร ควรบำเรอ เจ้าหน้าที่ธุรการ เดินทางไปร่วมเป็นเจ้าภาพฟังพระสวดพระอภิธรรมงานศพมารดานายชินทร์ นิลมณี สมาชิกแผนกสปีนนิ่ง ผลิต ณ วัดปราสาท ต.นรสิงห์ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง พร้อมกับมอบเงินช่วยทำบุญงานศพ จำนวน 500 บาท

ข่าวดีของเรา

เหลือเวลาอีกไม่นาน ก็จะเป็นวันสิ้นปี 2563 สิ่งที่เราชาวไทยเรยอนรอคอยสำหรับวันสิ้นปี คือ การรับเงินโบนัสประจำปี 2563 จากบริษัท โดยปกติ บริษัทจะจ่ายเงินโบนัสให้แก่พนักงานประมาณวันที่ 25 ธันวาคมของทุกปี ช่วงเวลาที่บริษัทจ่ายเงินโบนัส ให้แก่พนักงาน สหกรณ์ฯ จะทำการรณรงค์ให้สมาชิก นำเงินโบนัสที่ได้รับจากบริษัทมาฝากกับสหกรณ์ฯ เป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ สหกรณ์ฯ ได้ทำการ ประกาศเชิญชวนให้สมาชิกทุกท่านทำการฝากเงิน โบนัสที่ได้รับจากบริษัทกับสหกรณ์ฯ แล้ว โดย สามารถนำเงินสดที่ได้รับจากบริษัทในวันจ่ายเงิน โบนัสไปฝากกับสหกรณ์ฯ ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ หรือ สมาชิกแจ้งความประสงค์ยินยอมให้บริษัทหักเงิน โบนัสของสมาชิกเข้าฝากเงินกับสหกรณ์ สมาชิกที่ ฝากเงินโบนัสกับสหกรณ์ฯ จะได้รับของขวัญจาก สหกรณ์ฯ ทุกบัญชี ของขวัญที่มอบให้แก่สมาชิกมี มูลค่าอย่างน้อยตามจำนวนยอดเงินที่สมาชิกฝากไว้กับ สหกรณ์ฯ ท่านที่ฝากเงินตั้งแต่ 500 บาท จนถึง 100,000 บาทขึ้นไป จะได้รับของขวัญมูลค่ามากหรือน้อยตามยอดเงินฝากดังกล่าว ทั้งนี้ สมาชิกสามารถ แจ้งความประสงค์ในการยินยอมให้บริษัทหักเงิน โบนัสของสมาชิกเพื่อฝากเงินฝากหรือชำระหนี้กับ สหกรณ์ฯ ได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2563 สมาชิกที่ทำการฝากเงินโบนัสกับสหกรณ์ฯ ท่านสามารถถอนเงินที่ฝากกับสหกรณ์ฯ ในวัน จ่ายเงินโบนัสของบริษัทได้ครึ่งหนึ่ง (50%) ของเงิน โบนัสที่ท่านฝากกับสหกรณ์ฯ หลังจากนั้น อีก 3 วัน (นับจากวันจ่ายเงินโบนัสของบริษัท) สมาชิกสามารถ ถอนเงินที่นำมาฝากกับสหกรณ์ฯ ได้ทั้งหมด หากท่าน สงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดของการฝาก

เงินโบนัสกับสหกรณ์ฯ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ หรือโทรศัพท์ สอบถามได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 035 672127 หรือ 035 672129 หรือหมายเลข 095 5176507 โทรศัพท์สายในของบริษัท หมายเลข 3343 ขอเชิญ ชวนสมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกท่านนำเงินโบนัสที่ท่าน ได้รับจากบริษัทมาฝากไว้กับสหกรณ์ฯ และรับของที่ ระลึกจากสหกรณ์ฯ โดยพร้อมเพียงกัน ท่านฝากเงิน ไว้กับสหกรณ์ฯ แล้ว เมื่อท่านมีความจำเป็นที่จะต้อง ใช้เงิน ท่านก็สามารถถอนเงินฝากของท่านไปใช้ได้



กรรมการฯ และผู้จัดการร่วมการศึกษาดูงานกับ ชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง (16 - 17 ต.ค. 63)

สำหรับสมาชิกสหกรณ์ฯ และบุคคลใน ครอบครัวที่ยังไม่ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคม ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สถาน ประกอบการ (สสอป.) สหกรณ์ฯ มีข่าวดีจาก สสอป. ที่จะแจ้งให้ทราบ 2 เรื่อง คือ

1. การคงรับสมาชิกที่มีอายุไม่เกิน 55 ปี ต่อไปอีก 1 ปี ในปี พ.ศ. 2563 สสอป. เปิดรับสมัคร เข้าเป็นสมาชิกโดยต้องเป็นผู้ที่มีอายุไม่เกิน 55 ปี คือ เกิดปี พ.ศ. 2508 ตามนโยบายของสมาคมฌาปนกิจ สงเคราะห์ 8 สมาชิก 7 กลุ่มวิชาชีพ ได้กำหนดให้มีการลดอายุในการรับสมัครสมาชิกสมาคมลงปีละ 1 ปี ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2564 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 8

สมาคม 7 กลุ่มวิชาชีพต้องเปิดรับผู้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ โดยมีอายุไม่เกิน 54 ปี แต่เนื่องจากสมาคมฯ ณาปนกิจสงเคราะห์ 8 สมาคม 7 กลุ่มวิชาชีพได้ทำการประชุมร่วมกัน และได้มีมติให้คงอายุการรับสมัครสมาชิกไว้ที่ 55 ปี อีก 1 ปี **ดังนั้น ปี พ.ศ. 2564 ผู้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ ตั้งแต่รอบ 1/2564 (สมัครเดือนพฤศจิกายน 2563 และได้รับการคุ้มครอง วันที่ 1 มกราคม 2564) จะต้องเป็นผู้ที่เกิดปี พ.ศ. 2509 คือ มีอายุไม่เกิน 55 ปี**

สำหรับค่าใช้จ่ายในการสมัครเป็นสมาชิก สสอป. ประจำปี 2564 มีค่าใช้จ่าย คือ

1. ค่าสมัคร	100 บาท
2. ค่าบำรุง	50 บาท
3. เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า	4,800 บาท
รวมเป็นเงิน	4,950 บาท

2. การเปิดรับสมาชิกรอบพิเศษที่มีอายุไม่เกิน 60 ปี คณะกรรมการ สสอป. ชุดที่ 5 ทำการประชุมครั้งที่ 20 วันที่ 23 ตุลาคม 2563 ได้มีมติให้สมาคมเปิดรับสมัครสมาชิกฯ รอบพิเศษ สำหรับสมาชิกสหกรณ์ฯ สมาชิกสมทบของสหกรณ์ฯ และบุคคลในครอบครัวที่มีอายุไม่เกิน 60 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2503) ดังมีรายละเอียด ดังนี้ คือ

1. เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 - วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

2.1 เป็นสมาชิกสามัญ หรือสมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ

2.2 เป็นบิดา, มารดา, คู่สมรส, พี่น้องร่วมบิดา, มารดา, บิดา-มารดาของคู่สมรส, บุตร และบุตรบุญธรรมของสมาชิกสหกรณ์ในสถานประกอบการ

บุคคลในข้อ 2.2 หากไม่ได้เป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการจะ

สมัครเข้าเป็นสมาชิก สสอป. ได้ สมาชิกสามัญตามข้อ 2.1 ต้องสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ ก่อน

2.3 ผู้สมัครเป็นสมาชิกต้องมีอายุระหว่าง 56 - 60 ปี (เกิดไม่เกิน ปี พ.ศ. 2503)

3. ผู้สมัครเป็นสมาชิกต้องชำระเงินค่าสมัคร 100 บาท ค่าบำรุงรายปี 50 บาท และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ปี 2564 จำนวน 4,800 บาท รวมเป็นเงิน 4,950 บาท และต้องชำระเงินเพิ่ม เป็นรายปี ปีละ 4,500 บาท ดังนี้ คือ

1. **อายุ 56 ปี** ชำระเงินปีแรก รวมเป็นเงิน 4,950 บาท และชำระเงินเพิ่ม 1 ปี จำนวน 4,500 บาท รวมเป็นเงิน **9,450 บาท**

2. **อายุ 57 ปี** ชำระเงินปีแรก รวมเป็นเงิน 4,950 บาท และต้องชำระเงินเพิ่ม 2 ปี รวมเป็นเงิน **13,950 บาท**

3. **อายุ 58 ปี** ชำระเงินปีแรก รวมเป็นเงิน 4,950 บาท และต้องชำระเงินเพิ่ม 3 ปี รวมเป็นเงิน **18,450 บาท**

4. **อายุ 59 ปี** ชำระเงินปีแรก รวมเป็นเงิน 4,950 บาท และต้องชำระเงินเพิ่ม 4 ปี รวมเป็นเงิน **22,950 บาท**

5. **อายุ 60 ปี** ชำระเงินปีแรก รวมเป็นเงิน 4,950 บาท และต้องชำระเงินเพิ่ม 5 ปี รวมเป็นเงิน **27,450 บาท**

ดังนั้น จึงขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ฯ และบุคคลในครอบครัวสมาชิกฯ สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฯ ทั้งรอบปกติและรอบพิเศษโดยพร้อมเพรียงกัน สำหรับการเรียกเก็บเงินเพิ่ม ปีละ 4,500 บาท สำหรับสมาชิกรอบพิเศษ เป็นการเรียกเก็บเงินเพิ่มเนื่องจากเป็นผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกล่าช้ากว่าบุคคลอื่นจึงต้องชำระเงินสงเคราะห์เพิ่มให้เท่ากับบุคคลอื่นด้วย

รายงานกิจการประจำเดือน ตุลาคม 2563

(MONTHLY REPORTS OCTOBER 2020)

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด

THAIRAYON LABOUR UNION SAVINGS CO-OPERATIVE LIMITED

1. จำนวนสมาชิก Membership	1,227	คน	Pr
2. ทุนเรือนหุ้น Share capital	374,965,770.00	บาท	Baht
3. เงินรับฝากออมทรัพย์ ยอดยกมา	16,959,596.90	บาท	Baht
Savings deposit From last month			
❖ ฝากระหว่างเดือน Deposit in this month	4,212,859.95	บาท	Baht
❖ ถอนระหว่างเดือน Withdrawal in this month	3,329,600.68	บาท	Baht
คงเหลือสิ้นเดือน Balance	17,842,856.17	บาท	Baht
4. เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ ยอดยกมา	154,714,888.97	บาท	Baht
Special deposit From last month			
❖ ฝากระหว่างเดือน Deposit in this month	4,643,914.69	บาท	Baht
❖ ถอนระหว่างเดือน Withdrawal in this month	6,111,812.88	บาท	Baht
คงเหลือสิ้นเดือน Balance	153,246,990.78	บาท	Baht
5. เงินรับฝากเพื่อทุนการศึกษาบุตร ยอดยกมา	9,146,400.00	บาท	Baht
Education Fund deposit From last month			
❖ ฝากระหว่างเดือน Deposit in this month	459,937.09	บาท	Baht
❖ ถอนระหว่างเดือน Withdrawal in this month	819,837.09	บาท	Baht
คงเหลือสิ้นเดือน Balance	8,786,500.00	บาท	Baht
6. ทุนสำรอง Compulsory reserve	35,558,469.18	บาท	Baht
7. ทุนสะสมตามข้อบังคับ Reserve according to by	717,380.40	บาท	Baht
laws, regulation and other			

8. ถือหุ้น ชุมชุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด Share capital in the Federation of Saving and credit Cooperatives of Thailand Limited (FSCT)	51,000,000.00	บาท	Baht
9. เงินฝากธนาคาร (7 ธนาคาร รวม 10 บัญชี) Deposits at Banks	17,890,026.23	บาท	Baht
10. เงินฝากสหกรณ์อื่น Deposits in other Co-operatives	195,968,414.51	บาท	Baht
11. เงินให้กู้แก่สมาชิก ยอดยกมา Loans to members form last month	351,517,982.03	บาท	Baht
❖ ให้กู้ระหว่างเดือน Loans to members in this month	35,931,300.00	บาท	Baht
❖ รับชำระคืนระหว่างเดือน Loans repayment form members in this month	42,328,697.19	บาท	Baht
คงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน Total Loans to members	345,120,584.84	บาท	Baht
12. เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น Loans to other cooperatives	749,147.12	บาท	Baht
13. ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ Interest received from Loans	16,151,260.73	บาท	Baht
14. รายได้เดือน มกราคม - ตุลาคม 2563 Revenue in January - October 2020	22,567,549.05	บาท	Baht
15. รายจ่ายเดือน มกราคม - ตุลาคม 2563 Expenses in January - October 2020	5,285,885.76	บาท	Baht
16. รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย Total income (Approximated)	17,281,663.29	บาท	Baht

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ
(สสอป.)

**นายกสสอป. และเลขาธิการเข้าร่วมฟังพระสวด
พระอภิธรรมศพสมาชิกสมาคมฯ**

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 นายศรีโพธิ์ วายุพัทตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) และนายกมลศักดิ์ พัฒนสิงห์ เลขาธิการ เข้าร่วมการฟังพระสวดศพนาย พยุงศิลป์ ศรีสุวรรณธนู สมาชิก สสอป. รอบ 4/2558 สังกัดศูนย์ประสานสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงาน ไทยเรยอน จำกัด ณ วัดท้ายย่าน ต.ศาลาแดง อ.เมือง อ่างทอง จ.อ่างทอง ทั้งนี้ สมาคมฯ ได้นำพวงหรีดไป เคารพศพสมาชิกที่เสียชีวิตด้วย

**นายกสสอป. และกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุม
ใหญ่ สอ. สหภาพแรงงานพานาโซนิค จำกัด**

วันที่ 27 กันยายน 2563 นายศรีโพธิ์ วายุพัทตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) และ นายชัยยา ตีบไธสง กรรมการฯ เข้าร่วมการประชุม ใหญ่สามัญ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานพานาโซนิค จำกัด ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบางวัว ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีนายแสวง ศรีคำ ประธานกรรมการฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

นายศรีโพธิ์ วายุพัทตร์ นายกสมาคมฯ ทำ การแนะนำสมาคมฯ เชิญชวนให้สมาชิกสหกรณ์ฯ และบุคคลในครอบครัวสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฯ พร้อมกับมอบเป้สมาคมฯ 9 ใบให้แก่ประธานสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์ฯ ทำการมอบให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่เข้าร่วมการประชุมใหญ่ นายชัยยา ตีบไธสง ทำการ แจกเอกสารแนะนำสมาคมฯ และกล่าวเชิญชวนสมาชิก

สหกรณ์ฯ สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฯ ด้วย

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มีสมาชิก 268 คน ทุนเรือนหุ้น 21.48 ล้านบาท ทุนสำรอง 3.20 ล้านบาท ทุนสะสมตาม ข้อบังคับ ระเบียบ และอื่นๆ 589,759.73 บาท เงิน ให้กู้แก่สมาชิก คงเหลือ 48.02 ล้านบาท เงินรับฝาก คงเหลือ ณ วันสิ้นปี จำนวน 6.04 ล้านบาท เงินกู้จาก ภายนอก 1.38 ล้านบาท ทุนของสหกรณ์ฯ 2.34 ล้านบาท รวมทรัพย์สิน 51,607,221.09 บาท กำไรสุทธิ ประจำปี 2562 จำนวน 2,068,185.68 บาท ที่ ประชุมใหญ่มีมติจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 7 เงินเฉลี่ย คืน ร้อยละ 7 ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งนายแสวง ศรีคำ เป็นประธานกรรมการฯ วาระที่ 2 และทำการ เลือกตั้งกรรมการอื่น 8 คน



**นายกสสอป. และกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุม
ใหญ่ สอ. กลุ่มเกษตรกรไทย จำกัด ที่ อ. ตาคลี**

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 นายศรีโพธิ์ วายุพัทตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก สหกรณ์ ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) และ นายวิรัตน์ ชูจิตต์ กรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมใหญ่ สมัยสามัญ ประจำปี 2563 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มเกษตรกรไทย จำกัด ณ โรงอาหารบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ต.หนองโพ

อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ โดยมีนายสุทินันท์ จันทร์ลอย ประธานกรรมการฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

นายศรีโพธิ์ วายุพัทธร นายกสมาคมฯ ทำการแนะนำสมาคมฯ ให้สมาชิกสหกรณ์ฯ ทราบ เชิญชวนให้สมาชิกสหกรณ์ฯ และบุคคลในครอบครัวสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฯ พร้อมกับมอบใบสมาคมฯ รวม 9 ใบมอบให้แก่สหกรณ์ฯ เพื่อให้นำไปมอบให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่เข้าร่วมการประชุมใหญ่

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 สหกรณ์ฯ มีสมาชิก 827 คน ทุนเรือนหุ้น 49.33 ล้านบาท ทุนสำรอง 681,980.04 บาท ทุนสะสมตามข้อบังคับระเบียบ และอื่นๆ 20,804.00 บาท เงินให้กู้แก่สมาชิกคงเหลือวันสิ้นปี 71.83 ล้านบาท เงินลงทุนระยะยาว 1.00 ล้านบาท เงินรับฝาก 23.95 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาว 1.99 ล้านบาท รวมสินทรัพย์ 80.00 ล้านบาท กำไรสุทธิประจำปี 2563 จำนวน 2,917,317.14 บาท ที่ประชุมใหญ่อนุมัติจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 5.00 และจ่ายเงินเฉลี่ยคืน ร้อยละ 3.50

ที่ประชุมใหญ่มิมีมติเลือกตั้ง นายมนตรี บัวปรี เป็นประธานกรรมการฯ และเลือกตั้งกรรมการ 6 คน

อนึ่ง สหกรณ์ฯ ทำการส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ฯ และบุคคลในครอบครัวสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ โดยการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่สมัครเป็นสมาชิก สสอป. ดังนี้ คือ

- เงินกู้สามัญ และ เงินกู้พิเศษ จากร้อยละ 7.5 ลดเหลือ ร้อยละ 6.5

- เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ จากร้อยละ 4.75 ลดเหลือ ร้อยละ 4.5

นายกสสอป. และกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ สสอป. ประจำเดือนตุลาคม 2563

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นายศรีโพธิ์ วายุพัทธร นายกสสอป. นายกมลศักดิ์ พัฒนสิงห์

เลขานุการ นายวิรัตน์ ชูจิตต์ พร้อมกับกรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสมาคมฯ ชุดที่ 5 ครั้งที่ 20 ณ ห้องประชุมวงกลม ชั้น 5 อาคารสวัสดิการณาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (อาคาร สฉ.สอ.) ถนนนครอินทร์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โดยมีนายศรีโพธิ์ วายุพัทธร นายกสมาคมฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

- ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดที่ 5 ครั้งที่ 18 วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563

- ติดตามผลการประชุมคราวก่อน 7 เรื่อง

- รับทราบจำนวนศูนย์ประสานงานฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 65 ศูนย์ฯ

- รับทราบจำนวนสมาชิกสมาคมฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 โดยมีสมาชิกยกมาจากเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 6,257 คน สมาชิกรอบ 9/2563 (ได้รับการคุ้มครอง วันที่ 1 กันยายน 2563) จำนวน 20 คน สมาชิกเสียชีวิต 4 คน สมาชิกคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 6,273 บาท

- รับทราบรายชื่อสมาชิกสมาคมฯ รอบ 10/2563 (ได้รับการคุ้มครองวันที่ 1 ตุลาคม 2563) จำนวน 26 คน

- รับทราบผลการตรวจบัญชีสมาคมฯ ประจำเดือนกันยายน 2563 ของนางทพยรัตน์ นิमितพงศ์พร ผู้ตรวจบัญชีสมาคมฯ

- อนุมัติงบการเงินสมาคมฯ ประจำเดือนกันยายน 2563

- อนุมัติการรับสมัครสมาชิกใหม่ รอบ 11/2563 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 26 คน (ได้รับการคุ้มครองวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563)

- อนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้รับเงินสงเคราะห์ของสมาชิกฯ ที่เสียชีวิต 5 ราย



สวัสดีครับ “แอดวอซเซอร์” ฉบับประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 มาพบกับ ท่านสมาชิกและ ท่านผู้อ่านทุกท่านแล้วครับ @@@##@@@

ขอแสดงความยินดีกับ **คุณประเสริฐ ดอกบัว** ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นรองประธานกลุ่มสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมเบอร์ล่า ครับ @@@##@@@ เช่นเดียวกัน ขอแสดงความยินดีกับ **คุณศรีโพธิ์ วายุพัทธร** ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษากลุ่มสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมเบอร์ล่า อีกหนึ่งสมัยครับ @@@##@@@ ขอแสดงความยินดีกับ **คุณสุรียา จุลเมือง และ คุณมยุรี บัวชุม** เนื่องจากการมงคลสมรสร่วมกัน ขอให้ชีวิตสมรสของทั้งสองท่านมีแต่ความสุขตลอดไป และมีเจ้าตัวเล็กโดยเร็วครับ @@@##@@@ ใช้เวลาว่างเดินทางไปกราบขอพรจากหลวงพ่อรวย วัดตะโกมาแล้ว สำหรับ **คุณพิณทิพย์ สมบูรณ์** ขอให้คำอธิษฐานขอพรของคุณพิณทิพย์ ประสบความสำเร็จทุกประการครับ @@@##@@@ สามสาวห้องแลป **คุณพรรณรชัน ทรวงวุฒิเลิศ คุณนฤมล แก้วสวนมณี และ คุณจารุวรรณ เอนกศรี** พร้อมกับเพื่อนๆ หลายคน เดินทางไปเที่ยวบ้านปลายตะวันที่หมู่บ้านไร่แผ่นดิน จ.จันทบุรี ได้ข่าวว่าได้ทุกคนทานกุ้งและปูตัวใหญ่กันเป็นจำนวนมาก @@@##@@@ ขอแสดงความยินดีกับ **คุณสมชาย คุณเกษมศรี เมฆหมอก** ที่ลูกสาวคนโตเรียนจบปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมาครับ @@@##@@@ วันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว ขอแสดงความยินดีกับ **คุณนิภาพร ภูระย้า** ที่ลูกสาวสอง

คนอายุครบ 9 ขวบและ 6 ขวบแล้ว กำลังน่ารักมากทั้งคู่ครับ @@@##@@@ กลับมาทำงานแล้วสำหรับสมาชิก 2 ท่าน คือ **คุณประพันธ์ นิมปานฝ้าย** เนื่องจากประสบอุบัติเหตุรถหลุดโค้ง สะโปกหลุดและ **คุณสุพรรณษา ปันดำ** หลังจากที่ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้ม ขอให้สมาชิกทั้ง 2 ท่านมีสุขภาพแข็งแรง และหายป่วยเป็นปกติโดยเร็วครับ @@@##@@@ ขอแสดงความยินดีกับ **คุณพยุง สุคนธรส และ คุณสุกัญญา บุญช่วย** เนื่องในโอกาสที่ลาออกจากงานทั้งสองท่าน ขอให้ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพใหม่หลังการลาออกจากงานทั้งสองท่านครับ @@@##@@@ ขอแสดงความยินดีกับ **คุณคมจักร นิสะโสภะ** เนื่องในโอกาสการลาออกจากงาน ขอให้ชีวิตมีแต่ความสุขหลังการลาออกจากงานด้วยครับ @@@##@@@ ขอแสดงความยินดีกับ **คุณพงษ์ทร ทับแถม** ที่ได้รับการยกย่องจากคุณมานพ เข้มทอง (บุคคลในวงการฟุตบอล) ว่า “เป็นของดี...อ่างทอง ดาวซัลโว ที่เป็นตำนานอีกหนึ่งคนที่เป็นที่ชื่นชอบของแฟนบอลในอ่างทอง / ออยุธยา/ พงษ์ทร ทับแถม” @@@##@@@ สองตายาย **คุณกำธร คุณวราภรณ์ ตั้งใจ** พร้อมกับลูกๆ พากันไปเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมกับได้ล่องเรือในอ่างน้ำที่หมู่บ้านรักไทยที่สวยงามมากด้วยครับ

ขอแสดงความยินดีกับ **คุณภณิตา ภูมิเศรษฐี** ที่ลูกสาวมีอายุครบ 1 ขวบแล้ว ขอให้น้องมีสุขภาพแข็งแรง โตวันโตคืนนะครับ @@@##@@@ ขอแสดงความยินดีกับ **คุณจันทร์ตรีญา สุขเจริญกิจกุล** ที่ได้รับโทรศัพท์โทรโฟนรุ่นล่าสุดจากสามี เนื่องในวันคล้ายวันเกิดที่ผ่านมาครับ @@@##@@@ ขอแสดงความยินดีกับ **คุณสุกัญญา ศุภศิลป์** ที่ผักสวนครัวในบ้านมีผลผลิตแล้ว สามารถนำมารับประทานในบ้าน และแจกให้คนรอบข้างได้รับประทานด้วยครับ

๑๑๑##๑๑๑ ขออนุโมนทนาบุญกับ **คุณวิรัตน์ ชูจิตต์** ที่เป็นตัวแทนวัดตาลเจ็ดช่อพาเด็กนักเรียนชาวเขาของโรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อไปเที่ยวที่สวนน้ำแพนด้าซีที่ อ.อุทอง จ.สุพรรณบุรี และเที่ยวทะเลหาดบางแสน จ.ชลบุรี ๑๑๑##๑๑๑ ไปอยู่กับลูกชายที่นครสวรรค์หลายปีแล้ว เพื่อนๆ ฝากถาม **คุณพยุศักดิ์ เวชโช** ว่าเมื่อไรจะกลับมาเยี่ยมเพื่อนๆ ที่อ่างทองครับ ทุกคนคิดถึงลุงศักดิ์นะครับ ๑๑๑##๑๑๑ ทำอาชีพเสริมงานประจำ สำหรับ **คุณบุญเรือน ศิลป์ประดิษฐ์** และลูกชาย โดยทำการขายหม่าล่า ปิ้งย่าง รสเด็ด ทุกวันเสาร์ วันอาทิตย์ ที่หน้าห้างโลตัสอ่างทอง ฝากเพื่อนสมาชิกไปช่วยกันอุดหนุนด้วยนะครับ ๑๑๑##๑๑๑ เนื่องในโอกาสที่ **คุณสวัสดิ์ คุณโสฬส เขื่อนเมืองพาน** เดินทางมาจากเชียงรายเพื่อมาเยี่ยมบ้านที่อ่างทอง เพื่อนๆ หลายคน เช่น **คุณสุภาพ ไพจิตรีจินดา คุณอารีย์ ศรีวิไล คุณปัทมพร ศรีสว่าง และคุณสมศักดิ์ ศรีวิไล** จึงพาสองท่านไปทานอาหารเพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์กันครับ ๑๑๑##๑๑๑ ฝากประชาสัมพันธ์มาจาก **คุณนุชนารถ แก้วน้ำเชื้อ** ว่า “ในปี 2564 สมาคมฉาบฉวยสงเคราะห์ สสอป. ยังคงรับสมาชิกสหกรณ์ฯ และบุคคลในครอบครัวที่อายุไม่เกิน 55 ปี เป็นสมาชิกสมาคมฯ เหมือนเดิม (รับอายุเท่ากับปี 2563) คือ ผู้ที่ไม่เกิดก่อน ปี พ.ศ. 2509 โดยเสียเงินค่าสมัคร 100 บาท ค่าบำรุง 50 บาท และ เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 4,800 บาท รวมเป็นเงิน 4,950 บาท ครับ ๑๑๑##๑๑๑

ขอแสดงความเสียใจกับ **คุณชรินทร์ นิลงณี** ที่สูญเสียมารดาไปเมื่อเร็วๆ นี้ครับ ๑๑๑##๑๑๑ ขอแสดงความเสียใจกับ เพื่อนสมาชิกแผนกเซ็นทรัล (ซ่อมบำรุง) และครอบครัวสุขโรจน์ ที่สูญเสียคุณ **รณพล สุขโรจน์** จากโรคมะเร็ง ๑๑๑##๑๑๑

ขอแสดงความเสียใจกับ **คุณเจษฎา แยมฤดี** ที่สูญเสียคุณพ่อ (คุณเฉลิม แยมฤดี อดีตสมาชิกสหกรณ์ฯ) ไปเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนครับ ๑๑๑##๑๑๑ ขอแสดงความเสียใจกับ **คุณจำริญฎาภาพรต** (สมาชิกแผนกพันสภาพการเป็นพนักงาน) เนื่องจากสูญเสียคุณแม่ไปเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาครับ ๑๑๑##๑๑๑ ฝากข่าวมาจาก **คุณกมลศักดิ์ พัฒนสิงห์** ว่า สมาชิกสหกรณ์ฯ และบุคคลในครอบครัวที่มีอายุ 56 - 60 ปี (ผู้ที่ไม่เกิดก่อนปี พ.ศ. 2503) ที่ต้องการสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฉาบฉวยสงเคราะห์ สสอป. สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้ โดยต้องชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าย้อนหลัง ตามจำนวนปีของอายุที่เกิน 55 ปี เป็นเงินปีละ 4,500 บาท ครับ ๑๑๑##๑๑๑ ในวันว่าง **คุณชุตินเดช สุขแสงจันทร์** พาภรรยาและลูกไปเล่นน้ำและเครื่องเล่นที่อ่างซับเหล็ก สปีดเวย์ ทรูบุรี ทุกคนมีความสุขเป็นอย่างมากครับ ๑๑๑##๑๑๑ ขอแสดงความยินดีกับ **คุณกฤษณ์ เย็นทรวง** ที่ได้แชมป์กีฬาบาสเก็ตบอลเป็นครั้งแรกตั้งแต่ทำการแข่งขันกีฬาของบริษัทมาหลายสิบปีครับ ๑๑๑##๑๑๑ ขอแสดงความยินดีกับ **คุณกิตติศักดิ์ จันทโคตร** ที่ได้แชมป์ฟุตบอลลาวูโซในการแข่งขันกีฬาปีนี้ครับ ๑๑๑##๑๑๑ ขอแสดงความยินดีกับ **คุณพรรษพร แสงประพาพ** ที่นำทีมวอลเลย์บอลสีม่วงครองตำแหน่งแชมป์ในปีนี้ด้วยครับ ๑๑๑##๑๑๑ เพื่อนสมาชิกที่ต้องการชมบรรยากาศวันปิดสนามการแข่งขันกีฬายามในประจำปี 2563 สามารถรับชมได้ทางเฟสบุ๊กของ **คุณเนตรนภา พิณประเสริฐ** มีคลิปให้ชมเป็นจำนวนมากครับ ๑๑๑##๑๑๑ พบกันฉบับหน้า ๑๑๑##๑๑๑ ส วิ ส ตี ค ร ับ ๑๑๑##๑๑๑



แบ่งแยกที่ดินเพื่อขายมีขั้นตอนอย่างไร เสียค่าใช้จ่ายเท่าไร

หลายคนมีที่ดินผืนใหญ่ อาจเป็นที่ดินมรดก หรือที่ดินที่ซื้อมาสักพักแล้วทิ้งไว้ไม่ได้ทำประโยชน์ เนื่องจากไม่อยากเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือจำเป็นต้องใช้เงิน จึงมีความคิดอยากจะแบ่งแยกที่ดิน ออกเป็นส่วน ๆ เพื่อขายที่ดินบางส่วนแทนที่จะขาย ทั้งหมด หรือทำให้ขายที่ดินได้ง่ายขึ้น

สิ่งที่ต้องรู้ก่อนแบ่งแยกที่ดิน

1. **กำหนดจุดประสงค์** ก่อนอื่นต้องกำหนดก่อนว่าจะแบ่งแยกที่ดินเพื่ออะไร เช่น เพื่อแบ่งขายที่ดิน เพื่อแบ่งให้กับสมาชิกครอบครัว หรือเพื่อประกอบกิจการ

2. **วางแผนแบ่งขนาดที่ดิน** แบ่งแยกที่ดินแบบไหนถึงจะน่าสนใจ และแบ่งแยกที่ดินแบบไหนจะสามารถทำกำไรได้มากกว่ากัน เช่น ด้านไหนที่ติดถนน หรือด้านไหนที่ติดทิศมงคลตามความเชื่อ เพราะคนไทยเวลาซื้อที่ดิน ส่วนมากจะดูทิศทางลมและแสงแดดที่เข้ามายังที่ดินด้วย เนื่องจากหลายคนซื้อที่ดินเพื่อปลูกบ้าน

ทิศทางลม เรื่องควรรู้ก่อนซื้อบ้าน-สร้างบ้าน

3. **เตรียมเอกสาร** เมื่อกำหนดได้แล้วว่าจะแบ่งที่ดินออกมาในลักษณะใด ขั้นตอนต่อไปคือการเตรียมเอกสาร เพื่อมาติดต่อกับทางราชการ รวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้พร้อมในการดำเนินการมากที่สุด

4. **เดินทางไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง** หน่วยงานที่จะต้องเข้าติดต่อเมื่อต้องการแบ่งแยกที่ดิน มีเพียงไม่กี่หน่วยงาน หน่วยงานหลักคือ สำนักงานที่ดินประจำอำเภอที่ตั้งอยู่ใกล้กับที่ดิน

โดยเข้าไปติดต่อที่ฝ่ายทะเบียนเพื่อแจ้งคำร้องที่ประสงค์ จะทำการแบ่งแยกที่ดินออก ซึ่งจะมีหน่วยงานรังวัดที่ดินเข้ามาในการทำงาน เท่ากับว่าจะติดต่อเพียงหน่วยงานราชการเดียวเท่านั้น คือ ส่วนของสำนักงานที่ดินเท่านั้น เพราะรังวัดเป็นหน่วยงานย่อยภายใน มักจะมีที่ตั้งทำการในสำนักงาน อาคารเดียวกันเสมอ

แบ่งแยกที่ดินเพื่อขายต้องทำอย่างไร

ในกรณีเป็นเจ้าของที่ดิน สามารถทำการขอแบ่งแยกที่ดินได้ตามที่ต้องการ จากนั้นไปที่สำนักงานที่ดินเพื่อยื่นคำร้องขอรังวัดที่ดิน โดยจะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาเพื่อทำการวัดที่ดิน คำนวณ และเขียนแผนที่ที่ดินให้ใหม่ และส่งต่อไปยังฝ่ายทะเบียนเพื่อให้ทำการบันทึกข้อมูลใหม่ตามรังวัด โดยจะมีการเรียกเจ้าของที่ดินเข้ามาสอบสวน ทำการตรวจอายุัด และชำระเงินค่าธรรมเนียมรายการต่าง ๆ ให้ครบถ้วน เจ้าหน้าที่ทะเบียนจึงจะทำการแก้ไขโฉนดเดิม และสร้างโฉนดสำหรับที่ดินผืนใหม่ที่แบ่งออกมา ทำการประทับตรารับรองเป็นอันเสร็จเรียบร้อย สามารถจะขายที่ดินตามขนาดจำนวนโฉนดได้เลย เมื่อขายได้ก็เพียงทำเรื่องโอนกรรมสิทธิ์ และเสียภาษีเท่านั้นเอง



ผู้จัดการ ทำการเยี่ยมใช้นางพิมพ์ สมบูรณ์
สมาชิกแผนกห้องปฏิบัติการเคมี ที่ทำการสหกรณ์ฯ
(28 ต.ค. 63)



ภาพกิจกรรมสหกรณ์



สหกรณ์ฯ เป็นเจ้าภาพสวดศพสามีนางศิริพร ศรีสุวรรณธนะ
ณ วัดท้ายย่าน อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
(1 ตุลาคม 2563)



สหกรณ์ฯ เป็นเจ้าภาพสวดศพมารดา นายชรินทร์ นิลมณี
ณ วัดปราสาท อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
(2 ตุลาคม 2563)



กรรมการ สอ.สร.อีตาซีแห่งประเทศไทย จำกัด
จ.ปราจีนบุรี เข้าศึกษาดูงานกับสหกรณ์
(20 ตุลาคม 2563)



เจ้าหน้าที่ฯ มอบของที่ระลึกให้แก่ นายสุริยา จุลเมือง และ
นางสาวมยุรี บัวชุม เนื่องจากการมงคลสมรส
(27 ตุลาคม 2563)



กรรมการฯ ทำการเยี่ยมไข้ นายประพันธ์ นิ่มปานฝ่าย
ที่โรงพยาบาลอ่างทอง จ.อ่างทอง
(27 ตุลาคม 2563)



ประธานและรองประธานฯ เข้าร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่ง
การกุศล "FSCT Saving run" กับ ชสอ.
(31 ตุลาคม 2563)